



900 ปี  
การสาธารณสุขไทย

# ข่าวเด่น สร.

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561



## ระเบียบการจ้างลูกจ้าง

รมว.สร. ประชุมร่วมกับ รมว.การคลัง ในประเด็นระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้าง โดยใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยที่ประชุมเห็นควรให้ระงับการใช้ไปก่อน และเชิญทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง มาทำประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นต่อไป ดังนั้นยังควรใช้ระเบียบเดิมและจ้างงานได้ตามเดิม สำหรับข้อเรียกร้องให้แก้ ระเบียบเงินบำนาญ สร. ข้อ 10 จะมีการหารือร่วมกันในการปรับแก้ให้เหมาะสมโดยเร็วที่สุด

## วันงดสูบบุหรี่โลก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตตามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานและประทานรางวัล World No Tobacco Day Award 2018 และโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น ปี 2561 รวมทั้งบุคคลหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ ในงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า วิลล์ อีสต์วิลล์ จัดโดย สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค โดยปีนี้กำหนดคำขวัญว่า “Tobacco and heart disease” หรือ “รักหัวใจ ห่างไกลบุหรี่”

ด้านกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำสมุนไพรชาชงหลอดดอกขาว ซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระ ค่อนข้างสูง มีสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ เทอร์ปีนสเตอรอล และสารกลุ่มไกลโคไซด์ ที่มีฤทธิ์ทำให้ ลื่นหลอดหรือชา ช่วยลดความอยากสูบบุหรี่ นอกจากนี้ ยังมีมะนาวที่ช่วยลดความอยากสูบบุหรี่ได้ โดยหันมะนาวที่ปลูกเป็นชั้นพอกำ รับประทานทุกครั้งเมื่ออยากบุหรี่



## วัคซีนไขหวัดใหญ่

กรมควบคุมโรค เผยในปี 2561 จะให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไขหวัดใหญ่แก่ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 1.หญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 2.เด็กอายุ 6 เดือน - 2 ปี 3.ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง (ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน) 4.บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 6.ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) และ 7.ผู้ที่มีโรคอ้วน (น้ำหนัก >100 กก. หรือ BMI >35 กก./ตร.ม.) โดยสร.และสปสช.เตรียมวัคซีนไว้ 3.5 ล้านโดส ป้องกันได้ 3 สายพันธุ์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 2561 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422.

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ <http://pr.moph.go.th/iprg/> เลือกหัวข้อ “สรุปข่าวประจำวัน”



สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข